



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 21 กรกฎาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15472

หน้า: 1(ล่าง), 3

Col.Inch: 41.40 Ad Value: 45,540

PRValue (x3): 136,620

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปิดตำนานก๊วนคน'ซีอูย' ราชทัณฑ์จัดเผา23ก.ค.

ปิดตำนานก๊วนคน'ซีอูย' ราชทัณฑ์จัดเผา23ก.ค.

ราชทัณฑ์จัดพิธีฃาปนกิจ 'ซีอูย แซ่อึ้ง' 23 ก.ค.
วัดบางแพรกใต้ นนทบุรี (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

ซีอูย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสวต นันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม ที่วัดบางแพรกใต้ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ทางกรมราชทัณฑ์จะทำพิธีฃาปนกิจ น.ช.ลีอูย หรือ ซีอูย แซ่อึ้ง ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเมื่อ 60 ปีที่แล้ว หลังจากนายซีอูย เสียชีวิตทางคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลได้ขอผ่าศพของนายซีอูยเพื่อทำการศึกษาและพิสูจน์หาความผิดปกติเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากนายซีอูย มีลักษณะเป็นฆาตกรที่เรียกว่า serial killer เมื่อการผ่าพิสูจน์เสร็จสิ้นจึงมีการดองศพและจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ อาคารอตุลยเวชวิกรมหรือพิพิธภัณฑ์ซีอูย อย่างไรก็ตาม ต่อมาในภายหลังทราบว่ามิชชันนารี อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ว่า การจัดแสดงนิทรรศการศพซีอูยถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้เสียชีวิต เนื่องจากผู้ต้องหาได้เสียชีวิตไปนานแล้ว ไม่ควรจะลิตรอนสิทธิของเขา จึงได้ประสานไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ทางกรมราชทัณฑ์ เห็นว่านายซีอูยเป็นบุคคลไร้ญาติและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์สามารถดำเนินการได้ จึงกำหนดให้มีการเผาศพนายซีอูย โดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ชาวบ้าน ทับสะแก เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานฃาปนกิจ ดังกล่าวด้วย ขณะนี้กระแสสังคมเปลี่ยนไปโดยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนมากขึ้น และประกอบกับการศึกษาศพและงานนิทรรศการของ

นายซีอูยได้เกิดขึ้นมานานแล้ว จึงเห็นว่าสมควรจะทำให้เนื่องจากที่ผ่านยังไม่มียุคคนใดมาแสดงตัวเป็นญาติ และกรมราชทัณฑ์ก็ไม่สามารถให้ศพนายซีอูยกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติไปทำพิธีฃาปนกิจได้ โดยพิธีดังกล่าวจะจัดเวลา 10.00 น.ที่วัดบางแพรกใต้

ร.ต.ต.พล พลายสฤติย์ อายุ 50 ปี ข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า เมื่อต้นปี 2562 ได้ร่วมกับชาวบ้านกว่า 50 รายใน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยื่นหนังสือเรื่องร้องเรียนถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้พิจารณาคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้นายซีอูย แซ่อึ้ง ผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม และมีฉายามนุษย์ก๊วนคน โดยขอให้นำร่างออกจากการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ของโรงพยาบาลศิริราช กทม. ซึ่งได้เก็บร่างซีอูยไว้นานกว่า 60 ปี เพื่อนำร่างไปศึกษาทางการแพทย์ แต่ไม่เข้าข่ายการนำร่างนายซีอูยไปประจานตามที่บางฝ่ายต้องขอล้างเกด ซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนว่าการร้องเรียนครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จ

“ที่ผ่านมามีข่าวว่าชาวทับสะแกได้ร่วมกันปลดพันธนาการให้นายซีอูย หลังจากได้รับแจ้งว่าการ

ร้องเรียนมีความคืบหน้า โดยกรมราชทัณฑ์จะนำร่างนายซีอูยจากพิพิธภัณฑ์ไปทำการฃาปนกิจในวันที่ 23 กรกฎาคม นี้ สำหรับผมยอมรับว่าเกิดไม่ทันยุคสมัยของนายซีอูย และได้เป็นคดีอาชญากรรมสกปรก “แซ่อึ้ง” ซึ่งในอดีตพื้นที่ อ.ทับสะแกมีหลายตระกูลที่อพยพมาจากเมืองจีนและเคยใช้นามสกุลนี้ แต่ในวันฃาปนกิจชาวทับสะแกบางส่วนจะเหมารถตู้เดินทางไปร่วมพิธีเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายและล่าสุดผู้ร่วมร้องเรียนถึงคณะกรรมการสิทธิฯ ได้ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อทิส่วนกุศลให้นายซีอูยที่วัดทับสะแกเป็นครั้งสุดท้ายถือเป็นการปิดตำนานอย่างเป็นทางการ ในฐานะที่นายซีอูยมีประวัติเคยมาทำงานรับจ้างที่ อ.ทับสะแก ก่อนจะมีการฃาปนกิจ” ร.ต.ต.พลกล่าว

นายทองพัน ชูรส อายุ 82 ปี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าเห็นด้วยและสนับสนุนให้นำร่างนายซีอูย แซ่อึ้งไปทำการฃาปนกิจ เพื่อให้สิ้นสุดตำนานมนุษย์ก๊วนคนนานกว่า 60 ปี สำหรับตนขณะอายุ 14 ปี เคยเห็นนายซีอูย มาทำงานรับจ้างในแปลงผักพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลทับสะแกในปัจจุบัน ยอมรับว่าเด็กในสมัยนั้นหวาดกลัวมากเนื่องจากนายซีอูย มีลักษณะขริม พูดน้อย เดินหลังโกง ไม่สวมเสื้อใน มีขอขอมือมัดข้อซึ่งไม่มีตามจับ แต่ทราบที่นายซีอูยทำงานรับจ้างที่ อ.ทับสะแก ไม่นานจากนั้นย้ายไปที่อื่น

“ส่วนตัวเชื่อว่านายซีอูยไม่มีญาติพี่น้องที่เดินทางอพยพมาจากประเทศจีนอาศัยอยู่ใน อ.ทับสะแก ส่วนภาพลักษณ์ของนายซีอูยที่สร้างความหวาดกลัวให้กับบุคคลทั่วไป น่าจะมาจากการนำข้อมูลบางส่วนจากคดีที่เกิดขึ้นในอดีตไปสร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ซึ่งอาจมีการเพิ่มเติมข้อมูลบางประการเพื่อสร้างจินตนาการที่แตกต่างจากการทำสารคดี” นายทองพันกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัตินายซีอูยถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2502 ต่อมาวันที่ 27 กันยายน ปีเดียวกัน ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ได้ทำเรื่องขอศพซีอูยมาทำการศึกษา เพื่อหาเหตุแห่งความวิปริตผิดมนุษย์ โดยเก็บไว้ที่ตึกกายวิภาค ร่างของซีอูยเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนักศึกษาแพทย์ โดยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นายมนตรี บุญนาค ผู้บัญชาการเรือนจำบางขวาง ทำหนังสือถึง คมบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งกำหนดการฃาปนกิจ น.ช.ลีอูย ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. ณ วัดบางแพรกใต้ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยคมบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรียนเชิญชาวบ้านร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฃาปนกิจด้วย